



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการ                      กรุงเทพมหานคร                      โทรทัศน์                      เว็บไซต์                      ผู้จัดการออนไลน์                      เว็บไซต์                      สำนักข่าวอิศรา                      เว็บไซต์                      ช่อง 3</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แดงภายหลังหารือร่วมกับ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและคณะ ว่า ชัดเจนว่านายเดชาดูแลผู้ป่วยโดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านมานานแล้วโดยใช้สมุนไพรตัวอื่น ๆ น่าจะเข้าเกณฑ์ในการเป็นหมอพื้นบ้าน โดยจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสสจ.สุพรรณบุรี คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ หากผ่านจะเข้าสู่กระบวนการอบรมหมอพื้นบ้าน วันที่ 29-30 เม.ย.นี้ ส่วนน้ำมันกัญชาถ้าจะใช้ต่อ ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย โดยต้องร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย และมีโครงการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและผลจากการใช้ ซึ่งจะมีการหารือวันที่ 18 เม.ย. ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ด้าน นายเดชา กล่าวว่า ใช้สมุนไพรอื่น ๆ รักษามานานกว่า 10 ปี จึงเข้าข่ายตามเกณฑ์หมอพื้นบ้าน ส่วนเรื่องกัญชา มาทำภายหลังเป็นการส่วนตัว เมื่อเห็นมีประโยชน์จึงประสานกับวัดเพื่อแจกให้ผู้ป่วยประมาณ 5,000 คน เนื่องจากเข้าใจว่าอยู่ในช่วงนิรโทษ 90 วัน แต่จากการหารือกับป.ป.ส.ได้รับคำแนะนำว่าหากต้องการให้คนใช้ได้ยาต่อเนื่องจะต้องเข้าระบบ โดยขั้นแรกต้องเป็นหมอพื้นบ้าน จากนั้นต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐในการทำวิจัย ซึ่งจากที่แจกน้ำมันกัญชาผู้ป่วยราว 5,000 คน สังเกตเห็นว่าไม่มีผลข้างเคียง โดยโรคที่เห็นผลคือ ตา ไมเกรน และพาร์กินสัน</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า นอกจากขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว การจะส่งจ่ายยา กัญชาจะต้องผ่านการอบรมเพื่อไปขออนุญาตส่งจ่ายยา กัญชาจาก ออย. ดังนั้น อาจารย์เดชาจะต้องมาอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยของกรมฯ ด้วย ซึ่งเป็นการอบรมครู ก เพื่อไปเป็นวิทยากรอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยตามภูมิภาคต่อไป ส่วนสูตรตำรับยาที่มีกัญชาผสมที่ส่งจ่ายได้นั้น นอกจาก 16 ตำรับยาแผนไทย จะต้องมีการพิจารณา หากได้ประโยชน์ก็จะอนุญาตให้ใช้ในแบบการวิจัยได้ สำหรับผู้ป่วย 5,000 คน สามารถเสนอรายชื่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเฉพาะรายต่อคกก.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาให้มอบยา กัญชาแก่คนไข้เฉพาะรายได้</p> <p>นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า การใช้ น้ำมันกัญชาให้คนไข้ของนายเดชาหลังจากนี้จะเป็นการใช้ผ่านโครงการวิจัย ซึ่งจะมีการหารือของ 11 องค์กร อาทิ ม.ขอนแก่น จุฬาฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ม.รังสิต ป.ป.ส. และ ออย. ในวันที่ 18 เม.ย. ซึ่งปริมาณที่ใช้ของนายเดชา สอดคล้องกับแพทย์แผนไทย เหลือเพียงการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค โลหะหนักหรือสิ่งอื่น ๆ หรือไม่</p>
<p>มติชน เดลินิวส์                      ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายธนรัช ไกล่กลาง ผู้ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิข้าวขวัญ และนางเหรียญ ไกล่กลาง ตัวแทนมูลนิธิข้าวขวัญ มายื่นหนังสือแทนนายเดชา ที่สสจ.สุพรรณบุรี 2 เรื่อง คือ 1.ยื่นขอเป็นหมอพื้นบ้าน และ 2.จดแจ้งกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยสสจ.สุพรรณบุรีกำลังตรวจสอบ หากครบเกณฑ์จะออกหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน คาดว่าใช้เวลาประมาณ 7 วัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-สำหรับการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตั้งแต่ 27 ก.พ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งครอบครองแล้ว 1,053 ราย สอบถาม 8,850 ราย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ต่างให้ข้อมูลว่าหลังจากได้กินน้ำมันกัญชาของ อ.เดชาแล้ว ร่างกายฟื้นฟูชัดเจน นอนหลับสบาย ร่างกายสดชื่น จึงกินต่อเนื่องมา 7 เดือนขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึงน้ำมันกัญชา และควรให้เป็นทางเลือกในรพ.ทุกแห่ง และเร่งผ่อนปรนและส่งเสริมการผลิตเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว เครือข่ายพลเมืองขอนแก่น พร้อมแกนนำคกก.ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น สมาคมทอสิชา เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเวทีเสวนา “พืชยา กัญชา รักษาโรคเพื่อประชาชน” พร้อมอ่านแถลงการณ์สนับสนุนการใช้พืชยา กัญชาทางการแพทย์ และเรียกร้อง 1.การนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เป็นกฎหมายเฉพาะที่เป็นพืชยา 2.เปิดโอกาสให้มีการใช้และการศึกษาวิจัยทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างกว้างขวาง 3.หน่วยงานรัฐต้องไม่รวมศูนย์ ผูกขาดอำนาจการจัดการ 4.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p>	<p>และมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5.เอื้อให้องค์กรภาคประชาชนมีองค์ความรู้ด้านนี้ร่วมพัฒนาต่อยอดขยายผลต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มธ. เปิดเผยว่า มธ.ศูนย์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกร จ.ลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ภาคเหนือ) เพื่อให้ความรู้กับประชาชนถึงการใช้ประโยชน์จากปัญญาในการป้องกันและรักษาโรค เริ่มจากสายพันธุ์และการเพาะปลูกปัญญา การนำปัญญาไปผลิตเป็นยาและการรักษาโรค รวมถึงการขึ้นทะเบียนปัญญาตามบทเฉพาะกาล และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กรณีของนายเดชา สสจ.สุพรรณบุรีให้การรับรองเป็นหมอพื้นบ้านเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หลังจากนั้นจะมี 11 องค์กร ช่วยในการเดินเข้าสู่โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถผลิตและแจกจ่ายปัญญาให้คนไข้ที่มีอยู่ราว 5,000 คน ต่อไป</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ อธิบายว่า หมอพื้นบ้านที่จะใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีปัญญาเป็นส่วนผสมในการรักษาคนไข้จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. และต้องเป็นหมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองจากกรมฯ โดยต่างจังหวัดสามารถยื่นรับการพิจารณาได้ที่สสจ.ในพื้นที่ จากนั้นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ปัญญาทางการแพทย์แผนไทย และหากอย.อนุญาตให้เป็นหมอพื้นบ้านที่สามารถสั่งจ่ายยาที่มีปัญญาเป็นส่วนผสมแล้ว จะสามารถสั่งจ่ายยาแผนไทยได้ใน 16 ตำรับที่กฎหมายอนุญาต กรณีจะสั่งจ่ายตำรับยานอกเหนือจาก 16 ตำรับ ต้องเสนอตำรับให้คกก.ที่กรมฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเป็นรายตำรับ</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้คนให้ความสนใจเรื่องปัญญามากจนทำให้การดำเนินคดีผู้ครอบครองผิดกฎหมายถูกตำหนิจากสังคม จึงอยากให้แยกแยะ เพราะนับแต่เปิดเสรีปัญญา มีสถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นทุกรัฐในอเมริกา ส่วนแคนาดาที่เพิ่งเปิดเสรีอุบัติเหตุทางถนนจากผู้ขับเมาก็ปัญญาเพิ่มขึ้น วันนี้สามารถปลูกปัญญาได้ภายใต้การควบคุมซึ่งแม้ไม่เสรีแต่ก็เปิดกว้างพอสมควร อย่าเอาามาปลูกปั่นสร้างควมหวังว่าจะทำให้คนไทยรวย+สุขภาพดีเลิศ ควรอยู่บนรากฐานความเป็นจริง</p>
<p>มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p><b>อุบัติเหตุสงกรานต์ 62</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ว่า ภาพรวมอุบัติเหตุยังไม่พึงพอใจ การสูญเสียชีวิตน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาไม่มาก ในส่วนที่เรียกร้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะมีผลกระทบอะไรอื่น ๆ บ้าง</p> <p>ด้าน นายประสาร มหาสิทธิ์ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แลงสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ 11-16 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี จังหวัดละ 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 126 คน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเหตุวิวาทกันที่รพ. ว่า เป็นปัญหาที่มีมานาน มีการจับกุมทุกครั้งแต่ยังไม่เช็ดถูบาด คงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาเรียกร้อง 1.ให้สังคมร่วมกันปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ความปลอดภัย เพื่อไปรักษาคนไข้ให้ได้รับความปลอดภัยต่อไป 2.ให้ชุมชน กลุ่มอาสา ตำรวจ ช่วยกันดูแลปกป้องห้องฉุกเฉิน ปกป้องโรงพยาบาล 3.ไม่ควรให้คนเมาเข้ามาในเขตห้องฉุกเฉิน ยกเว้น ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือญาติผู้ป่วยเท่านั้น และ 4.กำหนดให้ห้องฉุกเฉินเป็นเขตปลอดคนเมาสุรา</p> <p>ขณะที่ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกอธิการสูงสุด กล่าวว่า การบุกเข้าไปทำร้ายผู้อื่นในรพ. เป็นการกระทำผิดที่ทำทลายกฎหมาย ทำลายความสงบสุขของสังคม เข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.364 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ อาจมีทรัพย์สินของรพ.เสียหาย ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ อาจเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ตาม ม.360 และอาจเข้าข่ายข้อหาต่อสู้อัตตชนเจ้าพนักงาน ข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ข้อหาทำร้ายร่างกาย และยังอาจมีข้อหาอื่นตามมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เผยกรณีการเตรียมความพร้อมของ รพ.สต. ในการถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ. ว่า อบจ.พิษณุโลก มีความพร้อมในการถ่ายโอน ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มี รพ.สต.สมอเขานำร่องถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลของ อบต.สมอเข อ.เมืองพิษณุโลก เป็นเรื่องที่ดีในการดูแลด้านสุขภาพประชาชน การทำความเข้าใจในบริการร่วมกัน ระหว่าง รพ.สต.กับ อบต. ช่วงแรกต้องมีความชัดเจน คงต้องทำเอ็มโอยูร่วมกัน ที่ผ่านมาท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้เพราะทำงานซ้ำซ้อนกัน หากมีการถ่ายโอน รพ.สต.มาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาจะทำให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล นายก อบจ.กระบี่ ในฐานะนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ อบจ.ทั่วประเทศพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. ตามแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ เนื่องจากมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน โดยวางกรอบแนวทางที่ชัดเจนให้ รพ.สต.มีพัฒนาการในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนที่ดีกว่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงสังคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง ล่าสุดทีมนักวิชาการของสมาคมอยู่ระหว่างการร่างกรอบนโยบายเพื่อวางแผนพัฒนา รพ.สต. ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว</p> <p>นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า เทศบาลมีความพร้อมรับโอน รพ.สต. เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและมีการบริการที่รวดเร็ว ถึงแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมาด้วยงบประมาณของเทศบาลเองก็คิดว่าพอเพียง แต่อาจจะทำให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการดูแลบุคลากรซึ่งต้องไม่เกิน 40% อาจสูงขึ้น และเมื่อโอนมาแล้วบุคลากรของ รพ.สต.ก็คงจะมีความก้าวหน้าขึ้นแน่นอน</p> <p>นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอชาวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อตรวจสอบข้อเสนอจากชมรม ผอ.รพ.สต. จำนวน 18 ข้อ ที่นำเสนอให้ กกถ.ได้พิจารณา ส่วนใหญ่คือปัญหาความก้าวหน้าของตัวบุคลากร จะมีเพียงข้อเดียวที่นำเสนอในการพัฒนางานในหน้าที่ เช่น ขอให้ สด. และ กกถ. สนับสนุนงบประมาณปีละ 1 ล้าน/รพ.สต. หรือมากกว่า ขณะที่ภารกิจยังไม่ชัดเจน นอกจากนั้นไม่ได้ชี้แนะหรือนำเสนอการบริการประชาชนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ดังนั้น การโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และส่วนตัวเห็นว่าควรจะมีข้อเสนอแนะที่จะพัฒนาการให้บริการหรือส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างไร หรือจะมีมาตรการจึงจะมีแพทย์ไปทำงานใน รพ.สต.เหมือนคลินิกในชุมชน เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน</p>
<p>ข่าวสด สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>คุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญในกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญมีแนวโน้มดีขึ้น โดยปี 2561 มีผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ร้อยละ 68.59 สูงขึ้นจากปี 2557 ที่มีเพียงร้อยละ 40.9 ปัญหาหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดของตู้น้ำหยอดเหรียญและขาดการบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในตู้ เช่น ไม่ล้างไส้กรอง ที่ผ่านมารกรมฯได้ดำเนินการให้การประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและมีสุขลักษณะที่ดีในการประกอบกิจการ ได้แก่ การจัดทำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบคุณภาพในการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ (EHA 2003) รวมไปถึงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ส่วนของการควบคุมกำกับประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น ผู้ประกอบการต้องมาขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ประกอบกิจการไม่เช่นนั้นจะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข สำหรับประชาชน หากพบตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่มีคุณภาพ หรือสงสัยว่าน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคขอให้แจ้งไปยังราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามาตรวจสอบและดูแลได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สิบบุหรีเป็นพิษต่อร่างกาย เพราะมีสารนิโคตินทำให้หลอดเลือดตันเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง กระตุ้นระบบประสาทคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้หัวใจและส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับออกซิเจนน้อย อุดลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซพิษทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและอุดลมทำให้อุดลมโป่งพอง ไฮโดรเจนซายาไนต์ ทำให้ไอมีเสมหะ หลอดเลือดอักเสบเรื้อรัง สารพิษเหล่านี้ทำให้เกิดโรคในผู้สูบบุหรี เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็งต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ รักษาราชการแทนผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมีมากมาย</p>

ลือ	ประเด็นข่าว
	<p>อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง ขาดการออกกำลังกาย รวมทั้งเกิดได้ในเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปหรือหลังหมดประจำเดือนและจะพบมากในคนอายุน้อยที่สูบบุหรี่ หากเลิกบุหรี่ได้จะส่งผลดีต่อร่างกาย ภายใน 15 นาที จะทำให้หัวใจเต้นช้าลง 12 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงสู่ภาวะปกติ ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น หายใจโล่งขึ้น ความเสี่ยงโรคหัวใจวายลดลง ทั้งยังส่งผลดีต่อคนรอบข้างให้ห่างไกลจากสารพิษในบุหรี่</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>หน่วยทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นภาคีเครือข่ายองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT: OECD) ที่มีสมาชิกกว่า 50 ประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 กรมฯได้รับการประกาศในที่ประชุม WORKING GROUP ON OECD GLP ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสว่าได้ผ่านการตรวจประเมิน และการยอมรับให้เป็นหน่วยควบคุมกำกับหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมี ส่งผลให้ในอนาคตผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ที่ผ่านการศึกษาความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง OECD GLP จากกรมฯจะได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก OECD โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำในต่างประเทศ ตามข้อตกลงในระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน (MUTUAL ACCEPTANCE OF DATA : MAD) ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น</p> <p>สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมฯในฐานะหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานทดสอบศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี (GOOD LABORATORY PRACTICE: GLP) ตามหลักการ OECD ให้มีการทดสอบหรือวิจัยที่มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งในข้อกำหนดของแต่ละประเทศกำหนดให้สินค้าที่ใช้สารเคมีต้องจดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า โดยจะยอมรับข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการรับรองตาม OECD GLP เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมีคุณภาพสูง เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของประเทศสมาชิก</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>มาตรฐานห้องฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า จากกรณีเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในรพ. บ่อยครั้ง ทางแพทยสภาอยากเรียกร้อง คือ 1.อยากให้สังคมร่วมกันปกป้องบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย 2.ขอให้ช่วยกันดูแลปกป้องห้องฉุกเฉิน อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกลุ่มอาสาสมัครกันดูแลปกป้อง รพ. ซึ่งขณะนี้บางพื้นที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีมีกลุ่มอาสาและตำรวจร่วมกันสอดส่องดูแล</p> <p>3.การทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่มักเกิดจากกลุ่มคนที่มีอาการเมามา จึงเห็นว่าเป็นการไม่ควรให้คนเมามาเข้ามาในเขตห้องฉุกเฉิน ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือญาติผู้ป่วยเท่านั้น และ 4.กำหนดให้ห้องฉุกเฉินเป็นเขตปลอดคนเมามาสุรา จากการที่ร่วมหารือกับทางอัยการพบว่าการใช้ความรุนแรงในรพ.ถือเป็นคดีทางอาญา เป็นอำนาจของตำรวจในการดำเนินคดีโดย รพ.ถือเป็นสถานที่สาธารณะหากเข้าไปก่อความรุนแรง เมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาห้ามหรือเชิญออกจากรพ. แต่ไม่ปฏิบัติตาม มีการทำร้ายร่างกายหรืออุปกรณ์ใน รพ. หากเป็นเวลาปกติจะมีโทษจำคุก 1 ปี แต่หากมีการทะเลาะวิวาทในยามวิกาล จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี เรื่องนี้ทางอัยการกำลังดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและ รพ.มาก หากพบจะลงโทษอย่างหนักและไม่มีการยอมความด้วย</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>โรคไขุ่หูดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 มี.ค. 62 มีรายงานผู้ป่วยโรคไขุ่หูดับแล้ว 50 ราย เสียชีวิต 10 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือผู้สูงอายุและวัยทำงาน ขอย้ำเตือนว่าโรคนี้สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ 1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในและเลือดหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อกับคนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อเมือก 2.เกิดจากการบริโภคเนื้อหมู หรือเลือดหมูที่ปรุงดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ที่มีเชื้ออยู่ โดยผู้ป่วยจะมีอาการหลังรับประทาน 3-5 วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ขอให้รีบพบแพทย์ทันที และบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบ เพราะหากมาพบแพทย์และวินิจฉัยได้เร็ว จะช่วยลดอัตราการหูหนวกและการเสียชีวิตได้ สำหรับวิธีการป้องกันโรค คือ 1.กินหมูสุกเท่านั้น 2.ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล สัตวแพทย์ ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูกทุกครั้ง
<p>สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ (สวช.) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงได้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย สวช.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนในระยะแรก นำทีมโดย ดร.ณรงค์ นิตินันท์พัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของไวรัสไวรัสที่เหมาะสมสำหรับนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคณะวิจัยมีแผนดำเนินงานต่อไปในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคนชนิดเชื้อตาย หากสำเร็จจะช่วยลดอุบัติการณ์ของโรค ลดการเสียชีวิตและลดการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศได้จำนวนมาก</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>โรคไบโพลาร์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ไบโพลาร์เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ ไม่ใช่โรคทางจิต สาเหตุหลักเกิดจากสารเคมีในสมองทำงานผิดปกติ ลักษณะอาการเด่น คือ จะมีอารมณ์ 2 ขั้ว ได้แก่ ขั้วของอารมณ์ดีครั้งหนึ่งเคร่งมากกว่าปกติ และขั้วของอารมณ์เศร้าซึม ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร เบื่ออาหาร อาการจะเกิดขึ้นเองสลับกันเป็นช่วง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลตัวเอง การทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ขอแนะนำให้ผู้ที่มีลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องระวังไม่ควรทำมี 4 ประการ คือ 1.ใช้อารมณ์กับผู้ป่วย 2.ขัดแย้งกับผู้ป่วย 3.พยายามควบคุมหรือจัดการกับชีวิตผู้ป่วย และ 4.ไม่ยอมรับในตัวผู้ป่วย คนใกล้ชิดควรสังเกตอาการผู้ป่วยต่อเนื่อง หากมีอาการผิดปกติคือ มีปัญหาการนอน หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยน ต้องรีบพาผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์ก่อนนัดทันที</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>สธ.ตรึงเฝ้าระวังน้ำดื่ม-น้ำแข็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรึง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำแข็ง ทั้งสถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ควบคุมเฉพาะ พร้อมย้ำผู้บริโภคระมัดระวังการเลือกซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเป็นพิเศษ เลือกซื้อภาชนะที่สะอาด ปิดสนิท ไม่รั่วซึม ฉลากต้องระบุเลข อย. ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตอย่างชัดเจน</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ อ้อด เทอร์โบ ดับเครื่องชน</p>	<p><b>ลดขยะพลาสติก</b></p> <p>-เสนอข่าว มีจดหมายจากคุณวีระ อัครพุทธิพร จากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ที่ขอให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎหมายให้ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล โดยมีเนื้อหาว่า ตอนนี้ไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกติดอันดับ TOP5 ของโลก แม้ตอนนี้ไทยจะมีการนำขยะพลาสติกมาเข้ากระบวนการรีไซเคิล แต่พลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลก็นำไปผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ ไม่สามารถนำมาผลิตเป็นขวดเครื่องดื่มได้อีก ทั้งที่ถ้ามีการอนุญาตให้การผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสามารถใช้เม็ดพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก ก็จะทำให้เกิดการใช้พลาสติกหมุนเวียนไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่มาเพิ่ม แต่ตอนนี้ที่ยังทำเช่นนั้นไม่ได้ทั้งที่ภาคธุรกิจผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีความพร้อมแล้ว ก็เพราะติดล็อกกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตราไว้ตั้งแต่ปี 2548 ไม่ให้ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนั่นเอง จึงอยากฝากให้ สธ.ได้พิจารณาหรือศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานการใช้พลาสติกกรีไซเคิล สำหรับภาคธุรกิจและแก้ไขกฎหมายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ความคืบหน้าคดีคัลยกรรมเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางคำหล้า อินดวง อายุ 45 ปี ชาวลาว เจ้าของร้านนวดที่ประเทศเยอรมนี ผู้เสียหายจากการคัลยกรรมเชื่อว่า จะทำหน้าที่เด็ก มอบอำนาจให้ น.ส.อะพิสสอน อินดวง บุตรสาว เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.เซปิง ไชยศาสน์ ประธานโครงการเสริมความงามเฟซออฟ, นายบทมากร วัฒนะนนท์, บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด และ นายกมล พันธุ์ศรีทุม เป็นจำเลยที่ 1-4 ต่อแผนกคดีผู้บริโภค ฐานความผิดละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทน 6,885,000 บาท ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 หลังเจ้าตัวจ่ายเงินทำคัลยกรรม 385,000 บาท รวมทั้งต้องยอมถ่ายคลิปโฆษณาชื่อว่า "สาวเวียงจันทร์ ย้อนวัยสาว บอกลารั้วรอย" เพื่อนำไปใช้โฆษณาแต่ภายหลังการทำคัลยกรรมใบหน้าไม่เป็นไปตามที่ตกลง ทั้งยังมีแผลเป็นหลายจุด จึงตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 6,885,000 บาท</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมจักษุแพทย์ไทยจากศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นานาชาติสิรินธร (SIIT) ได้รับการคัดเลือกจาก วช. ให้นำผลงานมาประกวดในงาน 47<sup>th</sup> International Exhibition of Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-14 เม.ย. 2562 และชนะรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก (3 Bronze Medals) จาก 3 ผลงานคือ 1.Application Glauco App ใช้ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน 2.Mobile Phone Intelligence Eye Doctor ช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจก และ 3. Application สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>วัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ชวินทร์ ตีรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สมาคมปราบวัณโรคฯ ระบุสถานการณ์วัณโรคในกทม. พบผู้ป่วยรายใหม่และเป็นซ้ำกว่า 12,886 ราย/ปี ขึ้นทะเบียนแล้ว 12,035 ราย และมีอีกกว่า 1,000 รายที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ยังไม่ได้รับการรักษาและอาจแพร่เชื้อในสังคม นอกจากนี้ ยังพบวัณโรคจากแรงงานข้ามชาติ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 853 ราย คาดการณ์ทางระบาดวิทยาจะมีแรงงานข้ามชาติในกทม.ป่วยเป็นโรคราว 2,300 ราย/ปี สำนักอนามัยจึงเร่งรัดให้แรงงานข้ามชาติทุกรายขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อรับการตรวจสุขภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวินิจฉัยโรค</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch